



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๔

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาตามกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย/  
เลขาธิการคณะกรรมการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศตามร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
แม่โจ้ พ.ศ. .... (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. .... และมีมติให้ถอนเรื่อง เนื่องจากประธานสภาคณาจารย์จะนำไปดำเนินการเมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว

ต่อมา คณะกรรมการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) ได้แจ้งให้สภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย และให้รายงานผลการพิจารณาร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการร่างข้อบังคับฯ ทราบ นั้น

ในการนี้ คณะทำงานยกร่างข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และนิติกรชำนาญการพิเศษ ได้ดำเนินการยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. .... และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

ทั้งนี้ ประธานสภาคณาจารย์ และประธานสภาข้าราชการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อสังเกตในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

### ประธานสภาคณาจารย์

สืบเนื่องจากขั้นตอนระหว่างกรร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ มีผู้เสนอว่า สภาคณาจารย์และสภาข้าราชการ ควรรวมกัน จึงได้มีการนำข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน ของมหาวิทยาลัย ขอนแก่นมาเป็นตัวอย่างในการจัดทำร่างข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่เนื่องจากผลจากการพิจารณาร่วมระหว่างสภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการฯ ร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว ไม่ได้เป็นไปตามลักษณะเดียวกันกับมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ดังนั้น ข้อบังคับนี้เมื่อเสนอผ่านคณะกรรมการสภาคณาจารย์ที่ประชุมจึงมีมติไม่เห็นชอบ แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางกระบวนการและยินดีให้นำเสนอตามขั้นตอนต่อไป

หลักเกณฑ์บางประการที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ ดังกล่าว คือ ภารกิจของสภาคณาจารย์ เป็นลักษณะของสภาวิชาการ วิชาชีพ ไม่ใช่สภาในลักษณะของสหภาพแรงงาน จึงเน้นเรื่องการปกป้องสิทธิ ประโยชน์เป็นหลัก และยังคงครอบคลุมถึงเรื่องของวิชาชีพและวิชาการด้วย แต่เนื่องจากตาม “ร่าง” ข้อบังคับฯ ที่เสนอ มีเนื้อหาเน้นหนักไปในด้านของสภาแรงงานมากกว่า ซึ่งไม่สอดคล้องกับภารกิจเท่าที่ควร โดยเฉพาะ ประเด็นของที่มาของประธานสภาคณาจารย์ซึ่งเป็นรูปแบบเดิมๆ คือ กรรมการสภาคณาจารย์ได้มาจากการ โหวต และประธานสภาคณาจารย์ได้มาจากการเลือกของกรรมการ ซึ่งมองว่าไม่สมศักดิ์ศรีเท่าที่ควร และอาจ ก่อให้เกิดความแตกแยกของสภาพนักงานได้ ดังนั้น เห็นว่าควรปรับเปลี่ยนให้มีความคล้ายคลึงกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#### ประธานสภาข้าราชการ

“ร่าง” ข้อบังคับฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากทั้งสภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการ ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันอยู่หลายครั้ง และได้นำกลับมาทบทวนในคณะกรรมการร่างฯ นี้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสภาข้าราชการ ยังมีมติยืนยันเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับฯ นี้ สำหรับความกังวลที่สภาคณาจารย์ได้กล่าว มานั้น สายสนับสนุนยังขอยืนยันว่าสายสนับสนุนมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งตาม “ร่าง” ข้อบังคับฯ ก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า หากประธานสภาฯ เป็นสายวิชาการ รองประธานคนที่ ๑ ต้องเป็นสาย สนับสนุน และหากประธานสภาฯ เป็นสายสนับสนุน รองประธานคนที่ ๑ ต้องเป็นสายวิชาการ ซึ่งหลาย ๆ มหาวิทยาลัยก็ได้กำหนดไว้เช่นนี้ ทั้งนี้ ในส่วนของสายสนับสนุนได้หารือกันว่า ในทางปฏิบัติยังยอมรับในความ เป็นวิชาการของสายวิชาการ ดังนั้น ตามความเหมาะสม คือ ประธานสภาฯ ควรเป็นสายวิชาการ ๑ ปี และ หากในปีนั้น ๆ ยังไม่มีบุคลากรสายวิชาการที่เหมาะสม และจึงควรให้โอกาสกับบุคลากรสายสนับสนุนที่โดดเด่นกว่าได้สร้างผลงาน

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ตามที่เสนอ และ ให้เสนอ คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ เห็นชอบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร